

บันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ
 สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕
 วันเสาร์ ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.
 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปาก่อดำ

ผู้มาประชุม ๗ คน

ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

ผู้ไม่มาประชุม - คน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
	ผู้มาประชุม		
๑	นายสานิต ศรีจุมปา	ประธานสภา อบต.ปาก่อดำ	สานิต ศรีจุมปา
๒	นางพรศรี คำฟู	รองประธานสภา อบต.ปาก่อดำ	พรศรี คำฟู
๓	นางนัฐกานต์ เมืองเสริม	สมาชิกสภา อบต. ปาก่อดำ หมู่ที่ ๑	นัฐกานต์ เมืองเสริม
๔	นายอภิเชษฐ์ แสงคำมา	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๓	อภิเชษฐ์ แสงคำมา
๕	นายไสว เครือวงศ์	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๔	ไสว เครือวงศ์
๖	นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๕	บุญโรจน์ หน่อแก้ว
๗	นางพิมพ์ทอง สุขเกษม	สมาชิกสภา อบต.ปาก่อดำ หมู่ที่ ๖	พิมพ์ทอง สุขเกษม

	ผู้เข้าร่วมประชุม		
๑	นายสุรียัน ต้อยศ	นายก อบต.ปาก่อดำ	สุรียัน ต้อยศ
๒	นายชยพล ไพลราช	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	ชยพล ไพลราช
๓	นางพิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล	รองนายก อบต.ปาก่อดำ	พิมพ์พรรณ แก้วศรีนวล
๔	นายสิทธิชัย ใจกลม	เลขานุการนายก อบต.ปาก่อดำ	สิทธิชัย ใจกลม
๕	นายจ้านง วรรณราช	ปลัด อบต.ปาก่อดำ	จ้านง วรรณราช
๖	นางสุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์	รองปลัด อบต.ปาก่อดำ	สุนันท์ทิพย์ พงศ์ชนานันท์
๗	นางกาญจนา คำต่าย	ผู้อำนวยการกองคลัง	กาญจนา คำต่าย
๘	นายชัชพงศ์ มหายศนันท์	ผู้อำนวยการกองช่าง	ชัชพงศ์ มหายศนันท์
๙	นางจิตาภรณ์ สงคำ	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.ปาก่อดำ	จิตาภรณ์ สงคำ
๑๐	นางสาวพยอม ปัญญาทิพย์	นักจัดการงานทั่วไป	พยอม ปัญญาทิพย์

เริ่มการประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.

สมาชิกสภา อบต. ที่มาลงชื่อเข้าประชุม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว จึงเชิญสมาชิกสภา เข้านั่งประจำที่
เลขานุการสภา อบต.ปากอดำ

- เข้าสู่การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอดำก่อนที่จะมีการประชุม เครื่องมือสื่อสาร
ทั้งหลายถ้ามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ก็ขอให้ใช้นอกห้องประชุม ครั้งนี้เป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันเสาร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตอนนี้ก็ถือว่าครบองค์ประชุม ก่อนที่จะมีการ
ประชุมก็จะได้ให้ทางท่านประธานสภาได้มีการเปิดสมัยประชุมสภาต่อไป

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอดำ จุดเทียนธูปบูชาพระรัตนตรัย

- เรียนเชิญประธานสภา อบต.ปากอดำ กล่าวเปิดการประชุม

ประธานสภาฯ - ขอขอบคุณทางเลขานุการสภาฯ กระผมนายสันติย์ ศรีจุมปา ขอทำการเปิดประชุม
ในวันนี้ ก่อนอื่นก็ขอสวัสดิทงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ขออนุญาตได้ทำการเปิดสมัยประชุมตามระเบียบวาระประชุมใน
วันนี้ทางท่านนายกก็จะได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภาฯ เพื่อให้ทางสมาชิกสภาฯ
ได้รับทราบ และทางผู้บริหารจะได้นำไปปฏิบัติต่อไป ก็ขอเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมองค์การ
บริหารส่วนตำบลปากอดำ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ในวันอังคารที่ ๔ มกราคม
พ.ศ. ๒๕๖๕**

ประธานสภาฯ - ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก ในวันอังคารที่
๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ก่อนที่จะมีการขอมติรับรองรายงานการประชุม ก็จะได้
ให้ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณา ท่านใดที่จะทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม
สามารถยกมือเปลี่ยนแปลงได้ เชิญท่าน ส.อบต.พรศรี คำฟู ส.อบต.หมู่ที่ ๑๑

ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - เรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน
นางพรศรี คำฟู ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ แก้ไขหน้าที่ ๑๐ แก้ไขข้อความเดิม “**สมัยที่ ๑
เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕**” ซึ่งได้นับตามเวลาตามห้วงระยะเวลาแล้วแต่
ได้กำหนดเกินห้วงเวลาสมัยประชุม ขอแก้ไขเป็น “**สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๖ - ๒๐
มกราคม ๒๕๖๕**”

ประธานสภาฯ - ทางท่าน ส.อบต.พรศรี คำฟู จะขอแก้ไขแก้ไขหน้าที่ ๑๐ แก้ไขข้อความเดิม
“**สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕**” แก้ไขเป็น “**สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่
๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕**”

เลขานุการสภาฯ - เรียนท่านประธานสภาฯ ตามที่ผู้เสนอได้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ก็จะมี
ข้อความในหน้าที่ ๑๑ มีข้อความเหมือนกัน ทางสภาฯ จะดำเนินแก้ไขไปพร้อมกัน

หรือไม่ เพราะเมื่อสักครู่นี้เป็นเรื่องของการนำเสนอจากทางสมาชิกคือ นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว ได้นำเสนอ “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” ก็จะมีการสรุปวาระเกี่ยวกับสมัยประชุมสมัยที่ ๑ - ๔ สมัย ในหน้าที่ ๑๑ ดังนั้นอยากให้ผู้นเสนอแก้ไขอภิปรายแก้ไขเพิ่มเติมในหน้าที่ ๑๑

- ประธานสภาฯ - ขอเชิญอภิปราย
- ส.อบต. หมู่ที่ ๑๑ - ก็ขอแก้ไขในหน้าที่ ๑๑ ตามที่มีมติที่ประชุม โดยแก้ไขข้อความเดิม “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” แก้ไขเป็น “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕”
- ประธานสภาฯ - ในที่ประชุมมีมติเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานการประชุม ครั้งแรก มีท่านใดเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ ขอมติรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลง “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” แก้ไขเป็น “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” ขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมเห็นชอบรับรองการแก้ไขเปลี่ยนแปลง “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๕ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” แก้ไขเป็น “สมัยที่ ๑ เริ่มวันที่ ๖ - ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕” เห็นชอบ ๕ เสียง ไม่เห็นชอบ - งดออกเสียง ๑ เสียง
- ประธานสภาฯ - ขออนุญาตขอความเห็นชอบการรับรองรายงานการประชุมสภา ถ้าเห็นชอบขอมติยกมือ
- มติที่ประชุม - มติที่ประชุมมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภา ครั้งแรก มติเห็นชอบ ๖ เสียง มติเอกฉันท์
- ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่อดำแถลงนโยบายของต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่อดำ
- ประธานสภาฯ - ขอเชิญทางท่านนายกได้ทำการแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่อดำ

คำแถลงนโยบายของ
นายสุริยัน ติ้อยศ

นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า

ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ กระผม นายสุริยัน ต้อยศ ได้ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า เลือกตั้งให้ เข้ามาดำรงตำแหน่งนายยกองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งตั้งแต่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น

กระผมมีความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะดำเนินการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าในด้านต่าง ๆ เพื่อนำพาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่า **“โครงสร้างพื้นฐานดี มีความปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจชุมชนก้าวหน้า สืบสานภูมิปัญญาวัฒนธรรม ยึดนำหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการเพื่อประชาชน”** โดยการบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาและดำเนินโครงการต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก จึงขอแถลงนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

๑. ด้านสังคม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิต

เพิ่มมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชน เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน โดยเร่งรัด ติดตาม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การพัฒนา ดูแล ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ สตรี เยาวชน และประชาชนทั่วไป การส่งเสริมอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนฐานราก การป้องกันแก้ไขปัญหาเสพติด ตลอดจนการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่

๒. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่า ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งเสริมการจัดการด้านกีฬา นันทนาการ และการเรียนรู้ที่หลากหลายตามช่วงวัย ตลอดจนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

๓. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยกระดับให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพอนามัย จัดบริการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค เชิงรุกในชุมชน และโรงเรียนอย่างทั่วถึง พัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการป้องกัน การควบคุม การแพร่และการระงับการระบาดของโรคติดต่อ หรือสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับประชาชน ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ส่งเสริมการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อม

/-๒- ๕. ด้านการ...

๔. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

พัฒนา บำรุงรักษา ปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ในพื้นที่ให้มีมาตรฐาน พัฒนาการจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้า ประปา ระบบระบายน้ำ สะพาน ฝาย ในเขตพื้นที่ได้รับการบริการดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน

๕. ด้านการบริหารจัดการที่ดี

พัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน และการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมุ่งเน้นการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตลอดจนส่งเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นโยบายดังกล่าวข้างต้นนี้ กระทบได้กำหนดขึ้นภายใต้ข้อมูลพื้นฐานตามสถานการณ์ปัจจุบัน โดยคำนึงถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนภายใต้กรอบภารกิจ อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งการบริหารราชการดังกล่าวจะบรรลุผลตามนโยบายที่แถลงไว้ได้นั้นจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกท่าน กระทบจะมุ่งมั่นทำหน้าที่พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ให้มีความเจริญก้าวหน้า เกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนตามเจตนารมณ์ต่อไป

นายสุริยัน ต้อยศ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ

นายก อบต.

- ขอขอบพระคุณครับ

ประธานสภาฯ

- ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากอ่ดำ ในที่ประชุมมีข้อซักถามทางผู้บริหาร

หรือไม่ ถือว่าไม่มีข้อซักถาม ก็ขอขอบคุณทางผู้บริหาร ก็ถือว่าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 กระผมในนามตัวแทนของพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.ปากอคำ ก็ขอฝากทาง
 ผู้บริหารทุกท่านได้ดำเนินการแถลงนโยบาย เพื่อที่จะได้นำในส่วนของสมาชิกสภา
 ข้าราชการ และได้ดำเนินการตามนโยบายร่วมกันพัฒนาเขตพื้นที่ อบต.ปากอคำ ให้
 มีความเจริญต่อไป ก็ขอขอบคุณทางท่านนายกและคณะผู้บริหาร

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น

- ไม่มี

ประธานสภาฯ - ในวันนี้ก็ขอขอบคุณทางคณะผู้บริหาร ตลอดจนสมาชิกสภาฯ เจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่
 ได้มาร่วมประชุมในวันนี้ กระผมขอทำการปิดประชุม ขอขอบคุณครับ

ประธานกล่าวปิดประชุม
 ที่ประชุมมีมติรับทราบ
 เลิกประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ประชุม

(ลงชื่อ) จ่านง วรรณราช ผู้บันทึก

(นายจ่านง วรรณราช)

เลขานุการสภาฯ อบต.ป่าก่อดำ

รายงานการประชุมสภาประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ได้มีการรับรองในการประชุม

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำ

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑

คณะกรรมการตรวจรายงาน

การประชุม ได้ตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าก่อดำแล้ว

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เห็นว่า ถูกต้องทุกประการ

(ลงชื่อ) สานิต ศรีจุมปา ผู้รับรอง

(นายสานิต ศรีจุมปา)

ประธานสภา อบต.ป่าก่อดำ

(ลงชื่อ) บุญโรจน์ หน่อแก้ว ตรวจแล้วถูกต้อง

(นายบุญโรจน์ หน่อแก้ว)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พรศรี คำฟู ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางพรศรี คำฟู)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) นัฐกานต์ เมืองเสริม ตรวจแล้วถูกต้อง

(นางเสาวนัฐกานต์ เมืองเสริม)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม